



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๙)

เพื่อเป็นมาตรการและแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเนื่องจากได้มีการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันเป็นบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงกำหนดมาตรการ ดังนี้

๑. การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้หน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ชั่วโมงทฤษฎี ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งหมด โดยปรับรูปแบบการสอบ การวัดและการประเมินผลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ที่สามารถได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา ตามที่หลักสูตรกำหนด

๑.๒ ชั่วโมงปฏิบัติ ให้นำชั่วโมงทฤษฎีมาสอนแทนในชั่วโมงปฏิบัติ ในช่วง ๒ เดือนแรก นับจากเปิดภาคการศึกษา จนกว่ามหาวิทยาลัยจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยจะต้องพิจารณาร่วมกับ มาตรการและการเฝ้าระวังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ประกาศ ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกระดับในแต่ละพื้นที่

๑.๓ สำหรับรายวิชาโครงการ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ที่มีความจำเป็น อย่างยิ่งยวด และไม่สามารถชะลอได้ ซึ่งนักศึกษาต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือของมหาวิทยาลัย ให้อาจารย์ ที่ปรึกษาในรายวิชาดังกล่าวดำเนินการขออนุญาตคณบดีหรือผู้อำนวยการวิทยาลัย ในการจัดการเรียน การสอน ทั้งนี้ต้องถือปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับในแต่ละพื้นที่ กรณีเกิดปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติให้คณบดี/ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการได้ตามที่เห็นสมควร

๑.๔ ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยการฝึกสหกิจศึกษา การฝึกงาน หรือ การฝึกภาคสนาม ให้คณะ/วิทยาลัยพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการมอบหมายให้นักศึกษาจัดทำ โครงการ หรืออาจให้มีการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ หรือจัดกระบวนการวิชาทดแทน หรือ วิธีการอื่นใดตามที่เห็นสมควรที่สามารถได้ผลลัพธ์การเรียนรู้เทียบเคียงกับที่หลักสูตรกำหนด โดยมหาวิทยาลัยจะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อความเห็นชอบต่อไป

๒. ให้หน่วยงานพิจารณาใช้มาตรการปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง (Work from Home) โดยให้หัวหน้าหน่วยงานกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร จากการทำงานแบบ Work from Home ผ่านระบบลงทะเบียนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ โดยให้เป็นไปตามแนวทางของแต่ละหน่วยงานในการมอบหมายงาน แต่ยังคงให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานแบบปกติ (Work on-site) เพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญ จำเป็น หรือภารกิจต่อเนื่องที่ต้องดำเนินการ จนกว่ามหาวิทยาลัยจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

๓. ให้สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และหน่วยงานที่ดำเนินการโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) กำหนดและออกแบบวิธีการดำเนินโครงการโดยคำนึงถึงการปฏิบัติงาน ภายใต้แนวทางการป้องกันการแพร่การ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับผิดชอบและผู้รับจ้างงานภายใต้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ) และให้ถือปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธีณรส)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย